



ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินข้างต้นนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครฯ ครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว แต่ไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ให้นำหลักฐานการสมัคร และการชำระเงินไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เลขที่ ๓๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติมต่อไป แต่หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และทางเว็บไซต์ [www.otp.go.th](http://www.otp.go.th) หัวข้อ รับสมัครบุคลากร หรือ <http://job.otp.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร